

Hải Phòng, ngày 1 tháng 7 năm 2015

THƯ NGỎ

Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty, tôi xin gửi lời chào trân trọng tới các quý vị, nhà đầu tư đã đồng hành cùng Công ty suốt trong thời gian qua.

Chúng tôi xin kính gửi tới các quý vị cổ đông những thông tin cập nhật mới nhất về hoạt động của công ty. Trong thời gian 6 tháng đầu năm 2015, kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng cao với tổng doanh thu đạt trên 2.039 tỷ đồng, lợi nhuận đạt gần 344 tỷ đồng, đây là mức cao nhất kể từ khi được thành lập tới nay. Chúng tôi cũng xin thông tin thêm các vấn đề nhà đầu tư đang quan tâm như sau:

1. Tình hình tiêu thụ và phân phối xe của Công ty có sự tăng trưởng mạnh thời gian qua do những tín hiệu tích cực chung từ nền kinh tế và nỗ lực kinh doanh của Công ty. Hoạt động kinh doanh của công ty luôn tuân thủ pháp luật, hoạt động kinh doanh nhập khẩu, phân phối xe đều thực hiện theo quy định của Nhà nước.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ, công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết (Công ty thành viên) lành mạnh không có các vấn đề phát sinh, tồn đọng về công nợ, thuế. Hoạt động kinh doanh của công ty đều được quyết toán, kiểm toán nghiêm túc, chuẩn mực.

3. Hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên đều ổn định, tăng trưởng mạnh và quản lý độc lập về tài chính. Dự án đầu tư của Công ty TNHH Pruska Việt Nam được triển khai vượt tiến độ do tự chủ được nguồn vốn. Các công ty thành viên hầu như không có nhu cầu vay nợ nên hoạt động kinh doanh luôn chủ động.

Chúng tôi xin thông tin thêm cho các quý vị cổ đông, gần đây trên thị trường thường xuyên xuất hiện các tin đồn về các doanh nghiệp nói chung nhằm mục đích trục lợi hoặc gây mất uy tín của công ty. Các tin đồn thường mang tính suy diễn, so sánh làm nhà đầu tư tiếp nhận bị hoang mang.

Đối với HHS nói riêng, chúng tôi khẳng định tất cả các tin đồn hiện tại trên thị trường đều là thông tin thất thiệt, có thể gây ảnh hưởng tới uy tín của công ty và trước hết là các cổ đông của công ty.

Do vậy, chúng tôi trân trọng đề nghị các quý vị cổ đông công ty cần hết sức cân nhắc khi tiếp nhận các thông tin nói chung để tránh bị ảnh hưởng, cần truy cập các thông tin chính thống của Công ty như Website, liên hệ gọi về điện thoại đăng ký của để được giải đáp thắc mắc. Ngoài ra, chúng tôi cũng kiến nghị các cơ quan chức năng cần có biện pháp ngăn chặn các đối tượng cố ý tung tin đồn thất thiệt ảnh hưởng tới các doanh nghiệp nói chung.

Xin trân trọng cảm ơn./.

